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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที่ 2 : พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 
ประชุมเม่ือวันที่ 20เมษายน 2558 

 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2558 

      วันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 14.00 น. 
  ณ ห้องบอลรูม 2 ชัน้ 3 โรงแรม ด ิเอมเมอรัลด์  กรุงเทพมหานคร  

  เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________ 

 
 นายพิษณ ุชวนะนนัท์ ประธานกรรมการนัง่เป็นประธานในท่ีประชมุ นางสาวชไมพร ตนัอนวุงษ์สกลุ เป็นเลขานกุาร 
ท่ีประชมุ เลขานกุารฯ แจ้งว่ามีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวมทัง้สิน้ 96 ราย ถือหุ้นรวมกนัได้
719,945,921 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.5900 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบั
ของบริษัท (ทัง้นี ้ภายหลงัจากเปิดการประชมุได้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้ ดงันัน้ จึงมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง
และโดยการมอบฉนัทะรวมทัง้สิน้ 107 ราย ถือหุ้นรวมกนั 720,020,290  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.5979 ของหุ้นท่ีจําหน่ายแล้ว
ทัง้หมดของบริษัท) 
 
 ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 และกล่าวแนะนํากรรมการของบริษัท รวมทัง้ผู้บริหาร 
เลขานกุารบริษัท ผู้สอบบญัชีและท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัท ท่ีมาเข้าร่วมประชมุตามรายช่ือข้างลา่งนี ้พร้อมกบักลา่วต้อนรับ
ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ 
 

1. นายพิษณ ุชวนะนนัท์  ประธานกรรมการ (ประธานในทีป่ระชมุ) 
2. นายวรวิทย์ ชวนะนนัท์  รองประธานกรรมการ 
3. นายวิทยา ชวนะนนัท์  รองประธานกรรมการ 
4. นายกฤษดา ชวนะนนัท์  กรรมการผู้จดัการ 
5. นางศภุลกัษณ์ เตียเสวนากลุ  กรรมการ 
6. นายวชัระ ชวนะนนัท์  กรรมการ 
7. นายบณัฑรู สภุคัวณิช กรรมการอิสระท่ีได้รับการมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้ นรายย่อยและ

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
8. นายจกัรกฤศฏ์ิ พาราพนัธกลุ กรรมการอิสระท่ีได้รับการมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้ นรายย่อยและ

กรรมการตรวจสอบ 
9. นางสดุารัตน์ คงตรีแก้ว กรรมการอิสระท่ีได้รับการมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้ นรายย่อยและ

กรรมการตรวจสอบ 
10. นางสาวเข็มเงิน ฉตัรชยัยญั  สมาชิกคณะผู้บริหาร 
11. นางอภิรดี อรุณพิทกัษ์กลุ  รองผู้จดัการฝ่ายบญัชี 
12. นางสาวชไมพร ตนัอนวุงษ์สกลุ เลขานกุารบริษัท (เลขานกุารทีป่ระชมุ) 
13. นางสาวกลุธิดา ภาสรุกลุ  ผู้แทนผู้สอบบญัชี (บริษัท เอเอ็นเอสออดิท จํากดั) 
14. นางสาวสายทิพย์ มัน่ศรี  ท่ีปรึกษากฎหมาย (บริษัท สํานกักฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จํากดั)  
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ทัง้นี ้กรรมการของบริษัทได้เข้าร่วมประชมุครบทกุทา่น 
  
จากนัน้ ประธานฯ ขอให้เลขานกุารฯ ชีแ้จงวิธีการลงคะแนนให้ท่ีประชุมทราบเลขานกุารฯ ชีแ้จงถึงวิธีการออกเสียง

ลงคะแนน ดงันี ้
1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนัน้ ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจํานวนหุ้น 

ท่ีแตล่ะรายถืออยูห่รือรับมอบฉนัทะมา 
 
2.    ผู้ ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนัน้ อย่างไรก็ตาม ในเร่ืองของ

การอนมุติัการแตง่ตัง้กรรมการ ผู้ ถือหุ้นทกุราย (แม้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัท) สามารถลงคะแนนได้
โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษแต่ในส่วนวาระการกําหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทนัน้ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี (Good Corporate Governance) ของตลาดหลกัทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นซึ่งดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัทท่ีจะได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว 
งดออกเสียงในวาระนี ้

 
3.  เพ่ือมิให้เป็นการเสียเวลาของผู้ ถือหุ้นในการลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเรียนถามในทุกๆ วาระ 

ว่าจะมีผู้ ใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ประธานฯ จะสรุป 
วาระนัน้ๆ ว่า ผู้ ถือหุ้ นทุกรายมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามท่ีประธานฯ เสนอ แต่ถ้ามีผู้ ใดคัดค้านหรือ 
ประสงค์จะงดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ผู้ ถือหุ้ นท่ีประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงลงคะแนน 
ในบตัรลงคะแนนท่ีได้แจกให้ในขณะท่ีลงทะเบียนโดยกาเคร่ืองหมายถูก  ลงในกรอบส่ีเหล่ียมในช่องท่ี
ต้องการในบตัรลงคะแนนเสียงท่ีแจกให้ไปและขอให้ผู้ ถือหุ้นนัน้ชมืูอขึน้เพ่ือให้พนกังานของบริษัทไปเก็บบตัร 
เพ่ือมานบัคะแนน สําหรับรายท่ีไม่คดัค้านหรือไม่งดออกเสียง จะถือว่าอนมุติัตามวาระท่ีเสนอและไม่ต้อง
ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนําคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงนัน้  
หักออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพ่ือสรุปผลการลงคะแนน 
ในแตล่ะวาระ 

    
 และเพ่ือความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงและสามารถตรวจสอบได้ในภายหลังตามหลัก 

ธรรมาภิบาลท่ีดี (Good Corporate Governance) ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระท่ี 5 
เร่ืองพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตําแหน่งตามวาระ เลขานุการฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้น 
ทัง้ท่ีประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีได้แจกให้ไป
และสง่ให้พนกังานของบริษัทฯ ไปเก็บเพ่ือมานบัคะแนนโดยผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยูเ่ลือกตัง้
บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีท่ีเลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนน
เสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาจะเป็นผู้ ได้รับ 
การเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นี ้ในกรณีท่ีบคุคลซึ่งได้รับ
การเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นี ้
ให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 
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4.  เลขานกุารฯ จะเรียนให้ท่ีประชมุทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงท่ีนบัได้
จะเป็นคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ  
โดยในแตล่ะวาระจะใช้จํานวนหุ้นของผู้ เข้าประชมุลา่สดุในวาระนัน้ๆ 

 
5. มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
 
 วาระท่ี 1 วาระท่ี 3 ถงึวาระท่ี 5 และ วาระท่ี 9 
 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ถ้ามีคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 
  
 วาระท่ี 6 
 ต้องได้รับมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น 

ซึง่มาประชมุ 
 
 วาระท่ี 7 และ วาระท่ี 8  
 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ น 

ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 สว่นวาระท่ี 2 เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบจงึไมต้่องลงมติ 
 
เม่ือชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ขอให้นายบณัฑรู สภุคัวณิช กรรมการอิสระและ

ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ดําเนินการประชมุในครัง้นีแ้ทนประธานฯ เน่ืองจากมีความเช่ียวชาญในการดําเนินการประชมุ
และสามารถให้ข้อมลูในแตล่ะวาระแก่ผู้ ถือหุ้น 

 
นายบณัฑรู สภุคัวณิช จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระ ดงัตอ่ไปนี ้
 

วาระที่ 1 พิ จ า รณา รับ รอ ง ร าย ง านการปร ะ ชุมวิ ส า มัญ ผู้ ถื อ หุ้ นค รั้ ง ที่  1 / 2 5 5 7  ประ ชุม เ ม่ื อ 
วันที่ 10 มถุินายน 2557 

 
  นายบัณฑูร สุภัควณิช ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ท่ี 1/2557  
ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2557 ตามรายละเอียดในสําเนารายงานการประชุมท่ีได้ส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้ นแล้วพร้อมกับ 
หนงัสือเชิญประชมุครัง้นี ้(สิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2) 
 
  นายบณัฑรู สภุคัวณิช สอบถามท่ีประชมุวา่ ท่ีประชมุมีคําถามท่ีต้องการจะซกัถามเพิ่มเติมหรือไม่ เม่ือไม่ปรากฎ
คําถาม จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2557 
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มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ท่ี 1/2557 
ตามท่ีนายบณัฑูร สภุคัวณิชเสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้(จํานวนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุทัง้สิน้ 719,989,921 เสียง)  

 
มตทิี่ประชุม จาํนวนเสียง คดิเป็นร้อยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของ 

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เหน็ด้วย 719,989,921 100 
ไมเ่หน็ด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 - 
รวม 719,989,921 100 

 
วาระที่ 2  พจิารณารับทราบรายงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกับผลการดาํเนินงานของบริษัท 

ในรอบปี 2557 
 
  นายบณัฑรู สภุคัวณิช ขอให้นายกฤษดา ชวนะนนัท์ กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงเร่ืองดงักลา่วให้ท่ีประชมุทราบ 
 
  นายกฤษดา ชวนะนันท์ เสนอรายงานประจําปีของคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกับผลการดําเนินงาน 
ของบริษัทในรอบปี 2557 ท่ีผา่นมาโดยสรุปตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้ผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ  
วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ท่ีผ่านมา บริษัทมีรายได้รวมจํานวน 2,221.73 ล้านบาท และมีกําไรสุทธิ 105.68 ล้านบาท  
ดงัรายละเอียดผลการดําเนินงานของบริษัท รวมทัง้รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานประจําปีท่ีได้ส่ง
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุครัง้นี ้(สิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 3)  
 
  เ น่ืองด้วย  การประชุมในครั ง้ นี เ้ ป็นการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปีของบริษัทเป็นครั ง้แรก  
นายกฤษดา ชวนะนันท์ จึงได้ให้คําอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับโครงสร้างการถือหุ้ นของกลุ่มบริษัทว่า บริษัท วิจิตรภัณฑ์ 
ปาล์มออยล์ จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยบริษัท 4 บริษัท คือ บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทอีก 3 บริษัท ได้แก่  
1) บริษัท วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม จํากัด 2) บริษัท วีจี เอ็นเนอร์ยี จํากัด และ 3) บริษัท วิจิตรภัณฑ์ โลจิสติกส์ จํากัด  
โดยบริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัทย่อยทัง้ 3 บริษัท ซึ่งผลิตภัณฑ์หลักของ 
กลุ่มบริษัท ได้แก่ นํา้มันปาล์มดิบ (CPO) เมล็ดในปาล์ม และกะลาปาล์ม นอกจากนัน้ บริษัทยังมีผลพลอยได้อ่ืนๆ เช่น  
ทลายปาล์มเปลา่ เส้นใย ขีส้ลดัส์ รวมไปถงึ พลงังานไฟฟ้าท่ีผลติจากนํา้เสียและขายให้แก่การไฟฟ้าสว่นภมิูภาค 
 
  สําหรับสดัสว่นรายได้ของบริษัท จะประกอบด้วยรายได้จากนํา้มนัปาล์มดิบ เมล็ดในปาล์ม และรายได้อ่ืนๆ 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปี 2557 บริษัทมีรายได้รวมลดลงค่อนข้างมากเม่ือเทียบกับปี 2556 เน่ืองจากบริษัทมีความตัง้ใจท่ีจะ 
ไม่แข่งขันกับตลาด โดยปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัท คือ ปริมาณผลปาล์ม โดยจะเห็นได้ว่า 
ตัง้แตปี่ 2553 เป็นต้นมา ปริมาณผลปาล์มในประเทศจะเพิ่มขึน้ทกุปี โดยเพิ่มจาก 7.9 ล้านตนัเป็น 10.5 ล้านตนั 11.0 ล้านตนั 
และ 12.4 ล้านตนั จนกระทัง่ในปี 2557 ปริมาณผลปาล์มทัง้ประเทศลดลง ทัง้ๆท่ีมีการคาดการณ์ไว้ว่า ปริมาณผลผลิตจะ
เพิ่มขึน้เป็นปริมาณท่ีมากกว่า 13 ล้านตัน เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีพืน้ท่ีกําลงัปลูกใหม่และทยอยให้ผลผลิต
เพิ่มขึน้เร่ือยๆ แต่การท่ีปริมาณผลผลิตลดลงนัน้ มีสาเหตุมาจากสภาพอากาศท่ีแห้งแล้งเป็นพิเศษตัง้แต่ปลายปี 2556  
ซึ่งไม่เอือ้อํานวยต่อการให้ผลผลิต ประกอบกบัเป็นช่วงพกัตวัหลงัจากท่ีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึน้มาตลอด ดงันัน้ เม่ือพิจารณา
ปริมาณผลปาล์มเป็นรายเดือนในปี 2557 จะพบว่าปริมาณผลปาล์มมีความผันผวนมากกว่าปี  2555 และ  2556  
จะเห็นได้จากในช่วงไตรมาสท่ี 2 ของปี 2557 จะมีปริมาณผลผลิตสูงมาก หลังจากนัน้ปริมาณผลผลิตจะลดต่ําลง  
ซึ่งเป็นผลกระทบจากภัยแล้ง จึงส่งผลให้ปริมาณผลปาล์มเข้าสู่กระบวนการผลิตน้อยลง เม่ือเปรียบเทียบปริมาณผลปาล์ม 
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ท่ีเข้าสู่กระบวนการผลิตในปี 2555 2556 และ 2557 ซึ่งจะพบว่าในปี 2557 บริษัทมีปริมาณผลปาล์มเพียง 367,851 ตัน  
ซึ่งโดยปกติบริษัทต้องมีปริมาณผลปาล์มประมาณ 550,000 ตัน ทัง้นี ้การมีปริมาณผลปาล์มท่ีน้อยลงนัน้ไม่ได้เกิดจาก
ความสามารถในการจดัหาวตัถดิุบของบริษัทท่ีลดลง แต่เกิดจากการท่ีบริษัทไม่เข้าแข่งขนัด้านราคาวตัถดิุบ เน่ืองจากบริษัทมี
นโยบายท่ีจะต้องรักษาอตัรากําไรขัน้ต้น 
  
  ในด้านของราคานํา้มนัปาล์มดิบในปี 2557 นัน้ จะเหน็ได้ว่าราคานํา้มนัปาล์มดิบในประเทศค่อนข้างสงูกว่า
ราคาในตลาดโลกพอสมควร โดยเฉพาะในช่วงปลายปี ตัง้แต่เร่ิมเข้าไตรมาสท่ี 3 จนถึงไตรมาสท่ี 4 ราคานํา้มันปาล์มดิบ 
จะทิง้ห่างกันพอสมควร กล่าวคือ ราคาในประเทศจะสูงกว่าราคาในต่างประเทศมาก เรียกว่า “ภาวะการเก็งกําไรตลาด”  
ทําให้มีความผันผวนของราคาค่อนข้างสูง ซึ่งหมายความว่า คนจะซือ้วัตถุดิบในราคาท่ีสูงกว่าราคาของสินค้าท่ีจะขายได้  
โดยหวงัว่าราคาขายของสินค้าจะสงูตามไปด้วย แต่ในความเป็นจริง ราคาขายของสินค้านัน้ไม่ได้ขึน้ตาม ด้วยเหตุดงักล่าว
บริษัทจงึไมเ่ข้าแข่งขนัแยง่ซือ้ผลปาล์มเข้ากระบวนการผลติในภาวะเช่นนี ้ทัง้นี ้บริษัทจงึยงัสามารถรักษาอตัรากําไรขัน้ต้นไว้ได้  
 
  ทางด้านช่องทางการจดัจําหน่ายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ในปี 2555 2556 และ 2557 นัน้ มีสดัส่วน 
ท่ีใกล้เคียงกนั โดยบริษัทมีการสง่ออกอยา่งน้อยร้อยละ 50 แต่ในปี 2556 ด้วยสภาพอากาศท่ีเอือ้อํานวย จึงมีปริมาณผลปาล์ม
ออกอยา่งสม่ําเสมอ ทําให้บริษัทสามารถสง่ออกได้ถึงร้อยละ 74 ซึง่บริษัทชอบท่ีจะสง่ออก เน่ืองจากบริษัทเป็นเพียงบริษัทหนึ่ง
ในสองบริษัทในประเทศท่ีสามารถทําการผลติและสง่ออกได้ด้วยตนเอง 
 
  ในเร่ืองของอัตรากําไรขัน้ต้น ในปี 2556 นัน้ บริษัทมีปริมาณผลปาล์มเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็น 
จํานวนมาก จึงทําให้บริษัทมีรายได้มากและมีอัตรากําไรขัน้ต้นในอัตราร้อยละ 15.35 ในขณะท่ีในปี 2557 บริษัทมีรายได้ 
รวมลดลง แต่มีความสามารถในการทํากําไรขัน้ต้นได้ดีกว่า คือในอัตราร้อยละ 19.49 ซึ่งเกิดจากเหตุผล 2 ประการคือ  
1) บริษัทใช้ผลปาล์มในสวนของตนเอง ทําให้มีต้นทนุการผลิตท่ีต่ํา และ 2) บริษัทไม่มีนโยบายการเข้าแข่งขนัซือ้ผลปาล์มใน
ตลาด แต่มีนโยบายในการรักษาอตัรากําไรขัน้ต้น ทําให้บริษัทสามารถรักษาสดัส่วนอตัรากําไรขัน้ต้นได้อย่างเป็นท่ีน่าพอใจ
พอสมควร 
 
  อยา่งไรก็ตาม โดยภาพรวมแล้ว ในปี 2557 บริษัทมีกําไรสทุธิลดลง อนัเป็นผลจากการลดลงของรายได้รวม 
ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารยังค่อนข้างเท่าเดิม จึงทําให้อัตราการทํากําไรของบริษัทลดลงจากปี 2556 
เลก็น้อย 

 
   นายบณัฑรู สภุคัวณิช สอบถามท่ีประชมุวา่ ท่ีประชมุมีคําถามท่ีต้องการจะซกัถามเพิ่มเติมหรือไม ่ 

  
 คําถาม  นายพรศกัด์ิ ฮ้อศิริมานนท์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวว่า ตามท่ีได้ฟังคําชีแ้จงเก่ียวกบัเหตกุารณ์ท่ีผ่านมา 

จะเห็นได้ว่าบริษัทได้รับผลกระทบอยู่บ้าง จึงขอสอบถามว่า บริษัทมีการวางแผนการดําเนินการสําหรับ 
ปี 2558 อยา่งไร บริษัทมีแผนการท่ีจะก้าวไกลอยา่งไร และมีแผนท่ีจะทําอยา่งไรให้ราคาหุ้นของบริษัทสงูขึน้  

 
 คําตอบ นายกฤษดา ชวนะนันท์ กรรมการผู้จัดการ ชีแ้จงว่า ในภาวะของเกษตรอุตสาหกรรม บางครัง้เป็นเร่ืองท่ี

คาดการณ์ได้ยาก ดงันัน้ สิ่งท่ีบริษัทสามารถทําได้เป็นอย่างแรกคือ บริษัทต้องปรับตวัให้ทนักบัสถานการณ์ 
และอีกประการหนึ่งคือ การจดัหาวตัถดิุบ ซึ่งบริษัทมีกลยทุธ์ท่ีจะเพิ่มขีดความสามารถในการจดัหาวตัถดิุบ 
โดยมีแผนการลงทนุเพ่ือให้ได้วตัถดิุบท่ีมากขึน้  

   
  สําหรับมมุมองของบริษัทในปี 2558 ว่าบริษัทจะดําเนินการอย่างไรนัน้ สามารถพิจารณาได้ค่อนข้างยาก 

เน่ืองจากในความเป็นจริงนัน้ ปริมาณผลผลิตเพิ่งเร่ิมจะเพิ่มขึน้ในเดือนเมษายนนี ้เม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 1 
ท่ีผ่านมา แต่ถามว่าสดุท้ายแล้วปริมาณผลผลิตจะเป็นไปตามเป้าหมายท่ีรัฐบาลคาดการณ์ไว้ คือมากกว่า 
13 ล้านตนัหรือไม่ หรือเป็นไปในรูปแบบใด แนวโน้มของปริมาณผลผลิตเป็นอย่างไรนัน้ บริษัทจะพยายาม
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อยา่งเตม็ท่ีในการเฝ้าติดตามสถานการณ์และทําตนเองให้พร้อมอยู่เสมอ ทัง้นี ้บริษัทมีกําลงัการผลิตท่ีใหญ่  
จึงมีความพร้อมในกรณีท่ีวตัถดิุบเพิ่มขึน้ในปริมาณมากและในกรณีท่ีวตัถดิุบมีปริมาณน้อย อีกทัง้ บริษัท 
มีการซักซ้อมตัวเองให้ผลิตได้ทันทีเม่ือผลผลิตมา อย่างไรก็ตาม ในระยะปานกลางหรือยาว บริษัทก็
พยายามท่ีจะหาโอกาสในการเจริญเติบโตอยูเ่สมอ ซึง่ในอตุสาหกรรมเกษตรนัน้ต้องใช้เวลา เน่ืองจากสภาพ
ดินฟ้าอากาศมีผลตอ่ปริมาณผลผลติ 

 
   เม่ือไม่ปรากฏคําถามแล้ว นายบณัฑรู สภุคัวณิช จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณารับทราบรายงานประจําปีของ

คณะกรรมการบริษัท 
  

 มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกับผลการดําเนินงานของบริษัท 
ในรอบปี 2557 ตามท่ีนายกฤษดา ชวนะนนัท์ เสนอ 

 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลา

บัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี 
 
  นายบัณฑูร สุภัควณิช ขอให้นางอภิรดี อรุณพิทักษ์กุล รองผู้ จัดการฝ่ายบัญชี ชีแ้จงเร่ืองดังกล่าว 
ให้ท่ีประชมุทราบ 
 
  นางอภิรดี อรุณพิทักษ์กุล ชีแ้จงรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ซึง่ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว  
และแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข โดยงบแสดงฐานะการเเงินและผลการดําเนินงานเป็นไปโดยถูกต้องตามท่ีควร 
ในสาระสําคญัและตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้
 

สนิทรัพย์รวม  1,994.52 ล้านบาท 
หนีส้นิรวม  715.29 ล้านบาท 
สว่นของผู้ ถือหุ้น  1,279.23 ล้านบาท 
รายได้รวม  2,287.46 ล้านบาท 
ต้นทนุขาย  1,841.61 ล้านบาท 
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร  296.73 ล้านบาท 
กําไรสทุธิ  93.83 ล้านบาท 

 
  รายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจําปีของคณะกรรมการบริษัท พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและ 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และรายงานของผู้สอบบัญชีท่ีได้ 
สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุครัง้นี ้(สิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 3) 
 
  นางอภิรดี อรุณพิทกัษ์กลุ ได้อธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของงบการเงิน ดงันี ้ 
 
  ในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงิน สินทรัพย์หมนุเวียนโดยรวมเพิ่มขึน้จากปีก่อน 33.53% ตามตวัเลขท่ี
ปรากฏ จะเห็นว่าสินทรัพย์หมุนเวียนนัน้เพิ่มขึน้ในส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว  
ซึ่งเพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 373 และ 100 ตามลําดบั เน่ืองจากบริษัทมีการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน และมีรายรับจากการ
ดําเนินงานตามปกติของบริษัท สําหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเกือบทัง้หมด เป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ลดจากปีก่อน
ประมาณร้อยละ 8.23 โดยรวมเกิดจากการตดัคา่เส่ือมราคาประจําปี 
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  สําหรับหนีส้ินหมุนเวียนและหนีส้ินไม่หมุนเวียน โดยรวมลดลงจากปีก่อนประมาณร้อยละ 37.55   
เน่ืองจากมีการจ่ายคืนเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน และการจ่ายชําระหนีเ้พ่ือซือ้เงินลงทนุในบริษัท วิจิตรภณัฑ์สวนปาล์ม จํากดั 
จากผู้ ถือหุ้นเดิม และชําระปันผลค้างจ่ายของบริษัทย่อยด้วยกระแสเงินสดจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและกระแสเงินสด 
สว่นท่ีได้จากการดําเนินงานของกิจการ  
 
  สว่นของผู้ ถือหุ้น เพิ่มขึน้จากการออกหุ้นเพิ่มทนุและกําไรจากผลการดําเนินงาน 
 
  ในส่วนของผลการดําเนินงานท่ีแสดงในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ จะเห็นได้ว่า รายได้สทุธิลดลงจากปีก่อน 
ประมาณร้อยละ 29.37 ซึ่งรายได้หลักของบริษัทยังคงมาจากการขายนํา้มันปาล์มดิบและเมล็ดในปาล์มท่ีมีสัดส่วนกว่า 
ร้อยละ 95 และจากการขายผลิตภณัฑ์ผลพลอยได้และกระแสไฟฟ้า โดยสาเหตหุลกัท่ีทําให้รายได้ลดลง เน่ืองจากปริมาณ 
ผลปาล์มท่ีเข้าสู่กระบวนการผลิตของบริษัทลดลงจากภาวะแห้งแล้งติดต่อกนัหลายเดือนในช่วงปลายปี 2556 ถึงต้นปี 2557  
ท่ีสง่ผลให้ปริมาณปาล์มทัง้ประเทศลดลง ตามท่ีทา่นกรรมการผู้จดัการได้อธิบายให้ท่ีประชมุทราบก่อนหน้านี ้
  
  ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขาย ปี 2557 ปรับลดลงจากปีก่อนประมาณร้อยละ 32.82 และ 35.48 
ตามลําดับ ซึ่งลดลงตามปริมาณการขาย ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้จากปีก่อนประมาณร้อยละ 28.24  
ด้วยสาเหตุอันเกิดจากการโอนปิดค่าใช้จ่ายในการผลิตเข้าเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร เน่ืองจากบางช่วงไม่ได้ทําการผลิต  
(ด้วยปริมาณผลปาล์มท่ีเข้าสูโ่รงงานน้อย) 
   
  ด้วยเหตผุลทัง้หมดข้างต้น สง่ผลให้บริษัททํากําไรลดลงจากปีก่อนร้อยละ 45.52 
 
  นายบณัฑรู สภุคัวณิช ขอให้นายกฤษดา ชวนะนนัท์ กรรมการผู้จดัการ อธิบายถึงแนวโน้มท่ีอาจจะเกิดขึน้
ในปี 2558 เพิ่มเติม  
 
  นายกฤษดา ชวนะนันท์ กล่าวว่า ในปี 2558 นี ้เป็นปีท่ีบริษัทต้องเฝ้าระวงัพอสมควร ว่าปริมาณผลผลิต 
จะเป็นอย่างไร ซึ่งถ้ามองจากในปีท่ีแล้วท่ีปริมาณผลผลิตเร่ิมลดลงเหมือนกับการคาดการณ์ตามเศรษฐกิจ เม่ือผลผลิต 
ลดลงมากก็จะมีการพักตัวและกลับมาเพิ่มขึน้ใหม่ ในลักษณะของ v-shape ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไปในลักษณะนี ้ 
หากเป็นไปในลักษณะนี  ้โอกาสของบริษัทก็จะดี รวมไปถึงโอกาสท่ีจะทําการส่งออกด้วย อีกทัง้ ในส่วนของภาครัฐ  
ยงัมีการส่งเสริมให้มีการใช้นํา้มนัปาล์มดิบในประเทศมากขึน้ เน่ืองจากรัฐคาดการณ์ว่าในไตรมาสท่ี 2 จะมีปริมาณผลผลิต
ออกมาก ซึ่งหากปริมาณผลผลิตเพิ่มขึน้ ปริมาณสินค้าในประเทศก็จะสงูขึน้เร่ือยๆ เท่ากบัว่าบริษัทจะสามารถเดินกําลงัการ
ผลิตได้อย่างเต็มท่ี และเรายังสามารถทําการส่งออกในส่วนท่ีเกินจากความต้องการใช้ในประเทศได้ ทัง้นี  ้ไม่ใช่ทุกราย 
ท่ีสามารถทําการผลิตและส่งออกได้ด้วยตนเอง ดงันัน้ หากจะให้ตอบว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างไรนัน้ ก็เป็นเร่ืองท่ีคาดการณ์ 
ได้ยาก คงต้องรอดจูากไตรมาสท่ี 2 ซึ่งน่าจะทําให้เห็นภาพได้มากขึน้ว่า สิ่งท่ีรัฐบาลคาดการณ์ไว้ว่าปริมาณผลผลิตจะออกมา
เท่าไร ส่วนในมุมมองของอุตสาหกรรม บริษัทก็เฝ้ามองอยู่เสมอ แต่แนวโน้มในอนาคตปริมาณผลผลิตควรจะกลับมา 
และปริมาณผลผลิตควรจะต้องถึง 14 ล้านตนัในเร็ววนันีด้้วย เน่ืองจากในทกุปี มีพืน้ท่ีปลกูใหม่เพิ่มขึน้เและทยอยให้ผลผลิต
เร่ือยๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการเตรียมความพร้อมอยู่เสมอและมีกําลังการผลิตท่ีใหญ่ ถ้าผลผลิตออกมามากจริง  
บริษัทก็สามารถฉวยโอกาสได้อยา่งแน่นอน  
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  จากนัน้ นายบณัฑรู สภุคัวณิช สอบถามท่ีประชมุว่า ท่ีประชมุมีคําถามท่ีต้องการจะซกัถามเพ่ิมเติมหรือไม ่
เม่ือไม่ปรากฎคําถามจึงได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท  
สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และรับทราบรายงานของผู้สอบบญัชีดงักลา่วข้างต้น 
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และรับทราบรายงานของ 
ผู้สอบบญัชีตามท่ีเสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้ (จํานวนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 
720,010,122 เสียง) 

 
มตทิี่ประชุม จาํนวนเสียง คดิเป็นร้อยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของ 

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ด้วย 720,010,122 100 

ไมเ่หน็ด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

รวม 720,010,122    100 
 
วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรและการจ่ายเงนิปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2557 
 
  นายบัณฑูร  สุภัควณิช  ขอให้นายวิทยา  ชวนะนันท์  รองประธานกรรมการ  ชี แ้จงเ ร่ืองดังกล่าว 
ให้ท่ีประชมุทราบ 
 
  นายวิทยา ชวนะนันท์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เน่ืองจากผลประกอบการสําหรับปี 2557 ท่ีผ่านมา  
บริษัทมีกําไรสทุธิเป็นเงินจํานวน 105,677,033 บาท ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2558 จึงได้มีมติเสนอต่อท่ีประชมุ
ผู้ ถือหุ้นให้พิจารณาอนมุติัการจดัสรรกําไรสทุธิ จํานวน 5,300,000 บาท เป็นทุนสํารองตามกฎหมายและอนมุติัการจ่ายเงิน 
ปันผลในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 47,000,000 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 46.82 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้
และหักสํารองตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทท่ีจะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ํากว่า 
ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้และหกัสํารองตามกฎหมายในแต่ละปี แต่ทัง้นี ้เน่ืองด้วยบริษัทเพิ่งเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปีท่ีผ่านมา จึงไม่สามารถทําการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในครัง้นี ้
กับอัตราการจ่ายเงินปันผลในครัง้ก่อนได้ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในครัง้นีจ้ะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีช่ือปรากฏในสมุดทะเบียน 
ผู้ ถือหุ้ น ณ วันท่ี 29 เมษายน 2558 (บริษัทจะกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวันท่ี 29 เมษายน 2558  
และปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพ่ือกําหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2558) โดยเงินปันผลดงักล่าว 
จะจ่ายจากกําไรท่ีได้รับสิทธิประโยชน์จากกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ จากบตัรสง่เสริมเลขท่ี 2115(2)/2551 โดยได้รับ
ยกเว้นภาษี ซึ่งมีกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันท่ี 19 พฤษภาคม 2558 รายละเอียดการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและ 
การจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2557 ได้ส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้ นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครัง้นี ้ 
(สิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 4) 
 
  จากนัน้ นายบณัฑรู สภุคัวณิช สอบถามท่ีประชมุว่า ท่ีประชมุมีคําถามท่ีต้องการจะซกัถามเพ่ิมเติมหรือไม ่
เม่ือไม่ปรากฏคําถาม จึงได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการจัดสรรกําไรและการจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2557 ดงักลา่วข้างต้น 
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มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกําไรและการจ่ายเงินปันผล สําหรับผล 

การดําเนินงานประจําปี 2557 ตามท่ีเสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้(จํานวนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้า
ร่วมประชมุทัง้สิน้ 720,010,226 เสียง) 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
วาระที่ 5  พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
 
  นายบณัฑรู สภุคัวณิช ขอให้เลขานกุารฯ ชีแ้จงเร่ืองดงักลา่วให้ท่ีประชมุทราบ 
 
  เลขานุการฯ  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ภายใต้มาตรา 70 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  
พ.ศ .  2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อท่ี  18 ของข้อบังคับของบริษัท  ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครัง้  
กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอยา่งน้อยจํานวนหนึง่ในสาม (1/3) โดยอตัรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามสว่น
ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงท่ีสดุกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จับสลากว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุด 
เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการซึง่พ้นจากตําแหน่งตามวาระนีอ้าจได้รับเลือกให้เข้ามาดํารงตําแหน่งอีกก็ได้ 
 
  โดยกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระในครัง้นีไ้ด้แก่ 1) นายวรวิทย์ ชวนะนันท์ ดํารงตําแหน่ง 
รองประธานกรรมการ 2) นายวัชระ ชวนะนันท์ ดํารงตําแหน่งกรรมการ 3) นางสุดารัตน์ คงตรีแก้ว ดํารงตําแหน่ง 
กรรมการอิสระ  ทัง้ นี  ้กระบวนการคัดเลือกผู้ ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทแม้ไม่ไ ด้ผ่านการกลั่นกรองจาก 
คณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee) เน่ืองจากบริษัทเพิ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ในปีท่ีผ่านมา จึงยังมิได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2558  
ได้มีมติเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้พิจารณาอนมุติัแต่งตัง้กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระในครัง้นีก้ลบัเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เน่ืองจากกรรมการทัง้ 3 ท่านดังกล่าวมาข้างต้นมีคุณสมบัติเหมาะสมและครบถ้วน  
ทัง้ในด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินงานของบริษัท  
จึงสามารถท่ีจะช่วยพัฒนาบริษัทให้ก้าวหน้าย่ิงขึน้ได้ รวมถึงยังมีผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงท่ีผ่านมา 
อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย โดยข้อมลูและประวติัโดยสงัเขปของกรรมการท่ีออกจากตําแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอ 
ให้แต่งตัง้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้ นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครัง้นี ้ 
(สิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 5) 
 

มตทิี่ประชุม จาํนวนเสียง คดิเป็นร้อยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของ 

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ด้วย 720,010,226 100 

ไมเ่หน็ด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

รวม 720,010,226    100 
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  สําหรับในส่วนของกรรมการอิสระ บริษัทได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากบัข้อกําหนดขัน้ต่ํา
ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ กลา่วคือ 
 

(ก) ถือหุ้ นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้ นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่  
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท (ทัง้นี  ้โดยนับรวม 
การถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระด้วย) 

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือน
ประจํา หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับ
เดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี (ทัง้นี ้ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ  
หรือท่ีปรึกษาของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท) 

(ค) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะ 
ท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร  
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร 
หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ น 
รายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณ 
อย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้ นท่ีมีนัย หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของ 
ผู้ ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่  
หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปี (ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติเพ่ือประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือ 
รับความช่วยเหลือทางการเ งิน  ด้วยการ รับหรือให้กู้ ยืม  คํ า้ประกัน  การให้สินท รัพย์ 
เป็นหลักประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญา 
มีภาระหนีท่ี้ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัท 
หรือตัง้แตย่ี่สบิล้านบาทขึน้ไป แล้วแตจํ่านวนใดจะต่ํากวา่) 

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัยผู้ มีอํานาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของ
สํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้ สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ น 
รายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทสงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี 

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือ 
ท่ีปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่  
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ ถือหุ้ น 
ท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี 

(ช) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
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(ซ) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน 
ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีมี 
สทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนั
ท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

(ฌ) ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการดําเนินงาน 
ของบริษัท 

 
  จากนัน้ นายบณัฑูร สภุัควณิช ได้เรียนเชิญกรรมการทัง้ 3 ท่านออกไปรอนอกห้องประชุม และสอบถาม 
ท่ีประชมุว่า ท่ีประชมุมีคําถามท่ีต้องการจะซกัถามเพิ่มเติมหรือไม่ เม่ือไม่ปรากฏคําถาม จึงได้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเลือกตัง้
กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระเป็นรายบคุคล 
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตัง้กรรมการดังรายนามข้างต้นทัง้ 3 ท่านกลับเข้า 

ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่งตามท่ีเสนอทกุประการ (จํานวนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้า
ร่วมประชมุทัง้สิน้ 720,010,290 เสียง)  

 
1) นายวรวิทย์ ชวนะนนัท์ ตําแหน่งรองประธานกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 
มตทิี่ประชุม จาํนวนเสียง คดิเป็นร้อยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของ 

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ด้วย 677,000,290 100 
ไมเ่หน็ด้วย 0 0 
งดออกเสียง 43,010,000 - 
รวม 720,010,290    100 

 
 
  2) นายวชัระ ชวนะนนัท์ ตําแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
 

มตทิี่ประชุม จาํนวนเสียง คดิเป็นร้อยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของ 

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ด้วย 677,000,290 100 
ไมเ่หน็ด้วย 0 0 
งดออกเสียง 43,010,000 - 
รวม 720,010,290    100 
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  3) นางสดุารัตน์ คงตรีแก้ว ตําแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
 

มตทิี่ประชุม จาํนวนเสียง คดิเป็นร้อยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของ 

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ด้วย 677,000,290 100 
ไมเ่หน็ด้วย 0 0 
งดออกเสียง 43,010,000 - 
รวม 720,010,290    100 

 
  จากนัน้ นายบณัฑรู สภุคัวณิช จงึได้เรียนเชิญกรรมการทัง้ 3 ทา่นกลบัเข้าห้องประชมุเพ่ือเข้าสูว่าระถดัไป 
 
วาระที่ 6  พจิารณาอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประจาํปี 2558 
 
  นายบณัฑรู สภุคัวณิช ขอให้เลขานกุารฯ ชีแ้จงเร่ืองดงักลา่วให้ท่ีประชมุทราบ 
 
  เลขานกุารฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า แม้การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการจะไม่ได้ผ่านการกลัน่กรองจาก
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Remuneration Committee) เน่ืองจากบริษัทเพิ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยในปีท่ีผ่านมา จึงยังมิได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2558 ภายหลังจากท่ีได้พิจารณาอย่างรอบคอบโดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการ 
ของบริษัทจดทะเบียนอ่ืนแล้ว จึงได้มีมติเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท 
ประจําปี 2558 โดยกําหนดค่าตอบแทนเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยไม่รวมค่าตอบแทนของกรรมการ 
ท่ีเป็นผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 
   

ค่าตอบแทนกรรมการ (รายไตรมาส) 

ประธานกรรมการบริษัท                 52,500  บาท           ตอ่ไตรมาส 

ประธานกรรมการตรวจสอบ                 52,500  บาท           ตอ่ไตรมาส 

กรรมการอิสระ                 42,500  บาท           ตอ่ไตรมาส 

กรรมการท่ีมิได้เป็นผู้บริหาร                 42,500  บาท           ตอ่ไตรมาส 

ค่าเบีย้ประชุม 

ประธานกรรมการบริษัท                 25,000  บาท              ตอ่ครัง้ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ                 25,000  บาท              ตอ่ครัง้ 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                 20,000  บาท              ตอ่ครัง้ 

กรรมการท่ีมิได้เป็นผู้บริหาร                 20,000  บาท              ตอ่ครัง้ 
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  ดังรายละเอียดการพิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประจําปี 2558  
ท่ีได้สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุครัง้นี ้(สิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 6) 
 
  จากนัน้ นายบณัฑรู สภุคัวณิช สอบถามท่ีประชมุว่า ท่ีประชมุมีคําถามท่ีจะต้องการซกัถามเพ่ิมเติมหรือไม ่
และได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประจําปี 2558 ดังกล่าวข้างต้น 
โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นซึ่งดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัททุกท่านท่ีจะได้รับค่าตอบแทนดงักล่าวงดออกเสียงในวาระนี ้เพ่ือให้
สอดคล้องกบัหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี (Good Corporate Governance) ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเกินกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของ 

ผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท  ประจําปี  2558  
ดงักล่าวข้างต้นตามท่ีเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้(จํานวนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม
ทัง้สิน้ 720,010,290 เสียง) 

 
มตทิี่ประชุม จาํนวนเสียง คดิเป็นร้อยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของ 

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิธิออกเสียง
ลงคะแนน 

เหน็ด้วย 714,010,290 99.1666 
ไมเ่หน็ด้วย 0 0 
งดออกเสียง 6,000,000 0.8333 
รวม 720,010,290     100 

 
 
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,070,000,000 บาท เป็น

940,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ ยังมิได้นําออกจําหน่ายของบริษัทจํานวน 
130,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท 

 
  นายบณัฑรู สภุคัวณิช ขอให้เลขานกุารฯ ชีแ้จงเร่ืองดงักลา่วให้ท่ีประชมุทราบ 
 
  เลขานุการฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าบริษัทมีหุ้ นสามัญจดทะเบียนท่ียังมิได้นําออกจําหน่ายจํานวน  
130,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้ หุ้นละ 1 บาท โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2558 ได้มีมติเสนอต่อท่ีประชุม 
ผู้ ถื อหุ้ น ใ ห้พิ จารณาอนุมั ติ การลดทุนจดทะ เ บียนของบ ริ ษัทจาก เ ดิมทุนจดทะ เ บียน  1 ,070 ,000 ,000  บาท  
เป็น 940,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนท่ียังมิได้นําออกจําหน่ายของบริษัท จํานวน 130,000,000 หุ้น 
มลูคา่ท่ีตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ซึง่เป็นหุ้นเพิ่มทนุท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนตามมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจําปี 2557 ของบริษัท ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2557 
   
  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีชดัเจนมากย่ิงขึน้ นายบณัฑรู สภุคัวณิช จึงขอให้นายกฤษดา ชวนะนนัท์ อธิบาย
เหตผุลเพิ่มเติมวา่ เหตใุดบริษัทจงึยงัมีหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ียงัมิได้นําออกจําหน่าย 
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  นายกฤษดา ชวนะนันท์ ชีแ้จงว่า ก่อนท่ีบริษัทจะเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทมีแผนท่ีจะทํา
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งต้องใช้เงินลงทนุพอสมควร จึงคิดว่าบริษัทควรมีทนุจดทะเบียนประมาณ 1,070,000,000 บาท 
ต่อมาเม่ือบริษัทเร่ิมจะดําเนินการเข้าตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลได้ถกูเล่ือนออกไป เน่ืองจาก
เจ้าของเทคโนโลยียังมีโครงการค้างอยู่ในประเทศของตนเองอยู่มาก (กล่าวคือ ประเทศญ่ีปุ่ น) จึงยังไม่พร้อมท่ีจะดําเนิน
โครงการให้กับบริษัทซึ่งอยู่ในประเทศไทย แม้ว่าโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในท่ีอ่ืนๆ จะเกิดขึน้อย่างมากมาย แต่ทางบริษัท 
ยงัคงเช่ือมัน่ในเจ้าของเทคโนโลยีรายนี ้บริษัทจึงตดัสินใจว่าจะยงัไม่ทําโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในตอนนี ้แต่บริษัทก็ยงัคง
รักษาการศึกษาข้อมลูเก่ียวกบัโครงการนีอ้ยู่ เม่ือใดท่ีมีความพร้อมในอนาคต บริษัทก็จะนําโครงการนีข้ึน้มา ซึ่งในวนันีบ้ริษัท 
ยงัไมไ่ด้มีการทําโครงการนี ้ทางบริษัทจงึขอลดทนุจดทะเบียนในสว่นนีล้งก่อน 
  
  จากนัน้ นายบณัฑรู สภุคัวณิช สอบถามท่ีประชมุว่า ท่ีประชมุมีคําถามท่ีต้องการจะซกัถามเพ่ิมเติมหรือไม ่ 
เม่ือไมป่รากฏคําถาม จงึได้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทดงักลา่วข้างต้น 
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียน 

1,070,000,000 บาท เป็น 940,000,000 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ียงัมิได้นําออกจําหน่าย
ของบริษัทจํานวน 130,000,000 หุ้นมลูค่าท่ีตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นเพิ่มทนุท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับ
การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ของบริษัท ซึ่งประชุมเม่ือ 
วนัท่ี 17 เมษายน 2557 ดงักล่าวข้างต้นตามท่ีเสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้ (จํานวนเสียงของ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 720,010,290 เสียง)  

 

มตทิี่ประชุม จาํนวนเสียง คดิเป็นร้อยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของ 

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิธิออกเสียง

ลงคะแนน 

เหน็ด้วย 720,010,290 100 

ไมเ่หน็ด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

รวม 720,010,290     100 
 

 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกับ 

การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี ้
“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จาํนวน  940,000,000 บาท (เก้าร้อยส่ีสบิล้านบาท) 

     แบ่งออกเป็น  940,000,000 หุ้น (เก้าร้อยส่ีสบิล้านหุ้น) 
     มูลค่าหุ้นละ  1 บาท (หน่ึงบาท) 
      โดยแยกออกเป็น     
     หุ้นสามัญ   940,000,000 หุ้น (เก้าร้อยส่ีสบิล้านหุ้น) 
    หุ้นบุริมสทิธิ   ไม่มี” 
 นายบณัฑรู สภุคัวณิช ขอให้เลขานกุารฯ ชีแ้จงเร่ืองดงักลา่วให้ท่ีประชมุทราบ 
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 เลขานุการฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าเพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระท่ี 7 

ข้างต้น ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2558 ได้มีมติเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เป็นดงันี ้
   “ข้อ 4 ทนุจดทะเบียน จํานวน  940,000,000 บาท (เก้าร้อยส่ีสบิล้านบาท) 
     แบง่ออกเป็น  940,000,000 หุ้น (เก้าร้อยส่ีสบิล้านหุ้น) 
    มลูคา่หุ้นละ  1 บาท (หนึง่บาท) 
      โดยแยกออกเป็น      
     หุ้นสามญั   940,000,000 หุ้น (เก้าร้อยส่ีสบิล้านหุ้น) 

   หุ้นบริุมสทิธิ   ไมมี่” 
 

 จากนัน้ นายบณัฑรู สภุคัวณิช สอบถามท่ีประชมุว่า ท่ีประชมุมีคําถามท่ีต้องการจะซกัถามเพ่ิมเติมหรือไม ่
เม่ือไม่ปรากฎคําถาม จึงได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท 
ดงักลา่วข้างต้น 

 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทตามท่ี

ประธานฯ  เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี  ้(จํานวนเสียงของผู้ ถือหุ้ นท่ีเข้าร่วมประชุมทัง้สิน้ 
720,020,290 เสียง)  

 
มตทิี่ประชุม จาํนวนเสียง คดิเป็นร้อยละของจาํนวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ด้วย 720,020,290 100 
ไมเ่หน็ด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
รวม 720,020,290    100 

 
วาระที่ 9  พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2558 
 
  ในฐานะของประธานกรรมการตรวจสอบ นายบัณฑูร สุภัควณิช เสนอให้ท่ีประชุมทราบว่าภายใต้ 
มาตรา 120 ของพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อท่ี 40 ของข้อบงัคบัของบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ดําเนินการคัดเลือกและได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2558 ได้มีมติเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตัง้นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาต เลขท่ี 4095 และ/หรือนายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 3445 และ/หรือนางณฐพร  
พันธุ์อุดม ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3430 แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็นผู้ สอบบัญชี 
ของบริษัท ประจําปี 2558 โดยให้ผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอํานาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน 
ของบริษัท (รวมทัง้งบการเงินรวม) ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีรายนามดงักล่าวมาข้างต้น ยงัไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบแสดงฐานะ
การเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกบับริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น 
รายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน 
ของบริษัท 
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  ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส 
เอบีเอเอส จํากัด เป็นผู้ มีอํานาจแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตคนอ่ืนของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด 
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนได้ โดยกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2558 รวมทัง้สิน้เป็นเงิน 1,750,000 บาท (ไม่มีค่าบริการอ่ืน)  
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีต้องทํางานเพิ่ม หรือต้องใช้เวลาในการปฏิบติังาน เกินกว่าท่ีประมาณการไว้ เน่ืองจากสถานการณ์
เปล่ียนแปลงไป ผู้สอบบัญชีอาจเรียกเก็บค่าสอบบญัชีเพิ่มเติมจากเดิมท่ีกําหนดไว้ได้ โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้ มีอํานาจ 
ในการอนุมัติเพิ่มเติมค่าสอบบัญชีเพิ่มเติมดังกล่าวได้เป็นคราวๆไป รายละเอียดการพิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี  
และกําหนดคา่ตอบแทนประจําปี 2558 ได้สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุครัง้นี ้(สิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 7) 
   
  จากนัน้ นายบณัฑรู สภุคัวณิช สอบถามท่ีประชมุวา่ ท่ีประชมุมีคําถามท่ีจะต้องการซกัถามเพิ่มเติมหรือไม ่ 
 
คําถาม  นายพรศักด์ิ ฮ้อศิริมานนท์ ผู้ ถือหุ้ นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทใช้มาตรฐานใดในการกําหนด 

คา่สอบบญัชี จํานวน 1,750,000 บาท  
 
คําตอบ  นายวิทยา ชวนะนันท์ รองประธานกรรมการ ชีแ้จงว่า การกําหนดค่าสอบบัญชีนัน้อยู่ในกระบวนการ

คดัเลือกผู้สอบบัญชี โดยทางบริษัทจะเชิญผู้สอบบญัชีจํานวน 3 ราย เข้ามาเสนองานและค่าสอบบัญชี 
จากนัน้ บริษัทจึงจะเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีในแต่ละราย ซึ่งบริษัทพบว่าอยู่ในระดบัเดียวกนั และเพิ่มขึน้
จากปีท่ีแล้วเพียงเลก็น้อยเทา่นัน้ จงึถือวา่อยูใ่นเกณฑ์เดียวกนักบัปีท่ีแล้ว 

 
คําถาม  นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ค่าสอบบัญชี จํานวน 1,750,000 บาท  

ได้รวมค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อยหรือไม่ และสอบถามเพิ่มเติมว่า ค่าสอบบญัชีท่ีเสนอมาแตกต่างจาก 
รายเดิมเป็นจํานวนเทา่ไร  

 
คําตอบ  นายวิทยา ชวนะนันท์ รองประธานกรรมการ ชีแ้จงว่า ค่าสอบบัญชีท่ีเสนอมานัน้ ได้รวมค่าสอบบัญชี 

ของบริษัทย่อยแล้ว รวมเป็นเงินทัง้สิน้จํานวน 1,750,000 บาท และในกระบวนการคดัเลือกผู้สอบบญัชีนัน้ 
ทางคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้เชิญสํานกังานสอบบญัชีทัง้หมด 3 ราย เข้ามานําเสนองานและ
ทําการเปรียบเทียบกัน เม่ือได้พิจารณาอย่างละเอียดแล้ว ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้  
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ซึง่มีคา่สอบบญัชีอยู่ในเกณฑ์
ท่ีเป็นมาตรฐาน 

 
  นายบัณฑูร สุภัควณิช ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ในกระบวนการคัดเลือกผู้ สอบบัญชีนัน้ ทางคณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาโดยละเอียดแล้ววา่ คา่สอบบญัชีจํานวน 1,750,000 บาทนัน้ ผู้สอบบญัชีจะให้บริการ
อะไรกับบริษัทบ้าง หรือมีภาระการสอบบัญชีเพิ่มเติมหรือไม่ โดยเปรียบเทียบจากเดิมท่ีเคยดําเนินการ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตฐานสากลและหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย์กําหนดหรือไม่เพียงใด โดยได้เปรียบเทียบขอบเขตงานและค่าสอบบญัชีของผู้สอบบญัชี
อ่ืนๆ  ท่ี ย่ืนข้อเสนอทุกรายแล้ว  อีกทัง้  เ น่ืองจากบริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว 
การเปล่ียนแปลงผู้ สอบบัญชีนัน้จึงสมควรคัดเลือกผู้ สอบบัญชีท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด ซึ่งผู้ สอบบัญชี 
ท่ีนําเสนอนัน้ก็เป็นบริษัทท่ีมีช่ือเสียงและมีคา่สอบบญัชีในวงเงินท่ีเหมาะสม  
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  เม่ือไมป่รากฏคําถามแล้ว นายบณัฑรู สภุคัวณิช จงึได้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี 
และกําหนดคา่ตอบแทนประจําปี 2558 ของบริษัทดงักลา่วข้างต้น 
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดค่าตอบแทนประจําปี 

2558 ตามท่ีเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี  ้(จํานวนเสียงของผู้ ถือหุ้ นท่ีเข้าร่วมประชุมทัง้สิน้ 
720,020,290 เสียง)  

 
มตทิี่ประชุม จาํนวนเสียง คดิเป็นร้อยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของ 

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

เหน็ด้วย 720,020,290 100 
ไมเ่หน็ด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 - 
รวม 720,020,290     100 

 
วาระที่ 10 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

 นายบณัฑรู สภุคัวณิช เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามและเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยไม่มีการลงมติ 
แตอ่ยา่งใด 
 
คําถาม  นายพรศกัด์ิ ฮ้อศิริมานนท์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลท่ีได้เล่ือนออกไป 

บริษัทจะมีพันธมิตรเข้ามาร่วมด้วยหรือไม่ และในอนาคตหากมีการจัดทําโครงการนี ้จะมีการขออนุมัติ 
เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทหรือไม ่อยา่งไร 

 
คําตอบ นายกฤษดา ชวนะนนัท์ กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงว่า ในอนาคตหากบริษัทต้องทําโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล 

ถ้ามองจากสถานการณ์ทางการเงิน ณ วันนี  ้บริษัทสามารถทําโครงการนีไ้ด้เลย ไม่ต้องมีการเพิ่มทุน 
จดทะเบียนของบริษัท เน่ืองจากบริษัทมีอตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (D/E Ratio) ค่อนข้างต่ํา  
ดงันัน้ บริษัทจึงยงัมีความสามารถในการกู้ ยืมเงินอยู่ อย่างไรก็ตาม ไม่มีอะไรท่ีแน่นอนในอนาคต กล่าวคือ 
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลเป็นเพียงโครงการเดียวท่ีบริษัทสามารถทําได้เลย ซึ่งอาจจะทําในอีก 2 ถึง 3 ปี 
ข้างหน้า แต่ในวันนี ้บริษัทก็ไม่ได้หยุดน่ิง บริษัทพยายามท่ีจะมองหาโครงการอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจท่ีบริษัท 
มีโอกาสในการลงทุน และหากว่าในช่วงเวลา 2 ถึง 3 ปี ก่อนท่ีจะทําโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลนี ้บริษัทมี 
การทําโครงการอ่ืนร่วมด้วยแล้ว บริษัทอาจต้องมีการพิจารณาอัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ น  
(D/E Ratio) อีกครัง้หนึ่ง เพ่ือประเมินว่าบริษัทยงัมีความสามารถในการกู้ ยืมเงินมากพอท่ีจะจดัทําโครงการ
อยู่หรือไม่ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้ต้องการท่ีจะเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทไปมากกว่านี ้ 
และพยายามท่ีจะรักษาอัตราส่วนดังกล่าวไว้ เพราะฉะนัน้ในวันนีย้ังไม่มีอะไรท่ีเป็นรูปเป็นร่างแน่นอน  
จงึไมอ่าจบอกได้ในทนัที ทัง้นี ้ต้องพิจารณาไปตามสถานการณ์อีกด้วย 
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คําถาม นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กลา่วแสดงความยินดีกบัทางบริษัท ท่ีได้จดัการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้ นประจําปีขึ น้ เ ป็นครั ง้แรกและผ่านพ้นไปได้ด้วยดีหลังจากเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และด้วยคุณภาพของผู้ ถือหุ้ นในการสอบถามคําถามต่างๆ และ 
การท่ีบริษัทมีนกัลงทนุท่ีสนใจท่ีจะถามคําถามหลายราย จงึขอให้มีการบนัทกึคําชีแ้จงในรายงานการประชมุ
ของบริษัทโดยละเอียด ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการประชาสมัพนัธ์ของบริษัทอีกด้วย  

 
จากนัน้ จึงได้แจ้งต่อบริษัทว่าในรายงานประจําปี หน้า 45 เร่ืองข้อมลูทางการเงิน บริษัทยงัไม่ได้มีการระบุ
อัตราส่วนทางการเงินท่ีสําคัญอีกหลายรายการ ซึ่งบริษัทต้องกรอกข้อมูลนีใ้นแบบ 56-1 เพ่ือนําส่ง 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่แล้ว เช่น อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ วงจรเงินสด และ
ระยะเวลาในการจ่ายหนีห้รือเก็บหนี ้ท่ีเปรียบเสมือนเป็นการตรวจสขุภาพทางการเงินของบริษัท ซึง่ผู้ ถือหุ้น
บางรายไม่ได้เป็นนักบัญชีหรือนักการเงินอาจไม่สามารถคํานวณตัวเลขเองได้ จึงขอให้บริษัทใส่ข้อมูล
ดงักลา่ว เพ่ือให้เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นด้วย  

 
คําตอบ นายกฤษดา ชวนะนนัท์ กรรมการผู้จดัการ น้อมรับคําแนะนําและแจ้งว่าจะพยายามนําไปปฏิบติัในครัง้

ตอ่ไป 
   
คําถาม นายธีธัช วณิชเสถียร ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงวิสยัทศัน์ของบริษัทและวิสยัทศัน์ของอตุสาหกรรม

นี ้และอยากให้บริษัทชีแ้จ้งว่าบริษัทอยู่ในตําแหน่งใดของอุตสาหกรรม รวมไปถึงการวางแผนอนาคต 
ของบริษัทในอีก 5 ถงึ 10 ปีข้างหน้า  

 
คําตอบ  นายกฤษดา ชวนะนนัท์ กรรมการผู้จดัการ อธิบายว่า  วิสยัทศัน์ของบริษัทคือ “พฒันาไม่หยดุยัง้ สร้างสรรค์

ความยั่งยืน” เน่ืองจากบริษัทเคยทํามาแล้ว คือการเป็นโรงงานอันดับต้นๆ ท่ีได้ไปนําเสนอข้อมูล 
ในประเทศมาเลเซีย ซึ่งบริษัทมองว่า การเป็นท่ีหนึ่งนัน้สามารถทําได้ไม่ยาก หากแต่การรักษาความเป็น 
ท่ีหนึ่งนัน้ยากย่ิงกว่า ดงันัน้ วิสยัทศัน์ของบริษัทจึงประกอบไปด้วยการพฒันาท่ีไม่หยดุยัง้ ในขณะท่ีบริษัท
ต้องสร้างสรรค์ความยั่งยืนอีกด้วย โดยจุดประสงค์ของบริษัทคือ ต้องมีการพัฒนา ส่วนจะพัฒนาไป 
ด้านไหนนัน้ หลายๆ ท่านถามว่า เราจะไปอตุสาหกรรมต่อเน่ืองหรือไม่ จะทําไบโอดีเซลหรือไม่ หรือจะทํา 
โรงกลัน่นํา้มนัท่ีมีแบรนด์เป็นของตนเองหรือไม่ ในระยะเวลาอนัใกล้นี ้บริษัทยงัไม่ไปแน่นอน เหตุผลคือ 
AEC กําลงัจะมาและปรัชญาของ AEC ระบวุ่า ท่านต้องเป็นผู้ เช่ียวชาญอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งบริษัทก็ได้ 
วางตนเองเป็นผู้ เ ช่ียวชาญในการผลิตนํา้มันปาล์มดิบ  โดยทําทุกวิ ถีทาง  ทัง้นําเทคโนโลยีใหม่ๆ  
มาผสมผสาน การใช้สารสนเทศ รวมถึง การใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุม ซึ่งโรงงานอ่ืนๆ เพิ่งจะเร่ิมทํา 
ในสิง่ท่ีบริษัทเร่ิมทําเม่ือ 10 ปีท่ีแล้ว สิง่นีคื้อการท่ีบริษัทก้าวไปเร่ือยๆ 
 
สําหรับในด้านของความยั่งยืน จะเกิดขึน้ไม่ได้หากบริษัทไม่ได้ดูแลบุคคลทัง้ 4 คนนี ้คือ 1) ผู้ ถือหุ้น  
2) พนกังานของบริษัท 3) ลกูค้าของบริษัท และ 4) ชมุชนรอบข้าง โดยบริษัทให้ความสําคญักบั 4 บคุคลนี ้
เป็นอยา่งย่ิง จะเหน็ได้วา่ บริษัทมีการทําโครงการความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR) ท่ีชดัเจน คือ มีการอบรม
พนกังานอย่างต่อเน่ืองและมีการฝึกอบรมเกษตรกรในพืน้ท่ีโดยไม่มีพนัธะผกูพนั ซึง่บริษัทได้จดัทํามากว่า 
 9 ปีแล้ว สิ่งเหล่านีคื้อการสร้างความยั่งยืน นอกจากนัน้ บริษัทยังพบว่า ต่อให้เรานําเทคโนโลยีท่ีดีท่ีสุด 
ในโลกมาใช้ในโรงงาน สิ่งเหลา่นัน้ก็เป็นเพียงแค่อปุกรณ์ (Hardware) แต่เราต้องมีบคุคลท่ีจะใช้อปุกรณ์นัน้ 
(Software) ซึ่งบริษัทต้องดแูลหรือทําให้พวกเขาได้ประโยชน์หรือทําให้พวกเขารู้ว่า ถ้าบริษัทเจริญ พวกเขา 
ก็เจริญด้วย และยังมีโอกาสมากมายท่ีจะเติบโตไปพร้อมกันกับบริษัท น่ีเป็นอีกหนึ่งเหตุผลท่ีบริษัท 
เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ และเป็นท่ีน่าพอใจว่า บริษัทมีอตัราการหมนุเวียนพนกังาน
ค่อนข้างต่ํา ซึ่งบริษัทจะไม่หยุดเพียงเท่านี  ้แต่จะหาโอกาสท่ีจะขยาย ซึ่งมีแนวโน้มท่ีจะขยายไปใน 
แนวกว้างก่อนสําหรับอนาคตอนัใกล้นี ้
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ส่วนในอนาคตภายหลงัจาก 5 ถึง 10 ปีไปแล้วนัน้ขึน้อยู่กับฐานการเกษตรของเรา ถ้าฐานการเกษตรโต 
ตามแผนการพัฒนาหรือเป็นไปตามขัน้ตอนของรัฐบาลคสช. ท่ีจะมีการเพิ่มพืน้ท่ีเพาะปลูกให้มีมากถึง  
12 ล้านไร่ ถึงวนันัน้อาจจะคุ้มหรือเป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมกบัอุตสาหกรรมปลายนํา้ แต่ในวนันี ้ฐานของ
บริษัทยงัไม่ใหญ่เพียงพอ เราอยู่ในจดุท่ีเป็นผู้ เช่ียวชาญในนํา้มนัปาล์มดิบ เรามีช่องทางการตลาดให้เลือก 
ไม่ว่าจะเป็นพลงังาน อาหาร หรือส่งออก แต่ถ้าเราให้คํามัน่ในวนันีว้่า เราจะสร้างโรงผลิตไบโอดีเซลขึน้มา 
เทา่กบัวา่เราตดัทางเลือกของเราไปแล้ว 2 ทาง เพราะเราจะพึง่พาพลงังานเพียงอย่างเดียว ถ้าหากพลงังาน
ไม่ดีและอาหารดีกว่า กลายเป็นว่าบริษัทไม่สามารถทําอะไรได้เลย เพราะบริษัทให้คํามัน่กบัผู้ ถือหุ้นไปแล้ว
ในวันนี  ้ในทางกลับกัน ถ้าวันนีบ้ริษัทยังไม่ให้คํามั่นว่าจะทําสิ่งใด เท่ากับว่าบริษัทยังมีสิทธิท่ีจะเลือก  
เพราะนํา้มันปาล์มดิบไม่เคยเหลืออยู่แล้ว หากมองจากตลาดโลกแล้ว นํา้มนัปาล์มเป็นอุตสาหกรรมท่ีมี
อนาคตแน่นอน ดงันัน้ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นเช่ือมัน่ว่า แม้ว่าหุ้นอาจจะโตไม่ทนัใจท่านในวนันี ้ก็ขอให้ลองคิด 
ในเบือ้งต้นว่า ในอนาคตประชากรโลกจะเพิ่มเป็น 9,000 ล้านคน จะหานํา้มนัจากท่ีไหนมาบริโภค ถึงแม้ว่า
ในตลาดโลกนัน้จะไมไ่ด้มีนํา้มนัปาล์มชนิดเดียว ยงัมีนํา้มนัพืชชนิดอ่ืนด้วย แตข่ณะนีนํ้า้มนัปาล์มมีสว่นแบ่ง
การตลาดท่ีมากกว่านํา้มนัพืชชนิดอ่ืนๆ ในโลก เพราะมีต้นทนุการผลิตท่ีถกูท่ีสดุ ดงันัน้ จึงเป็นแหลง่อาหาร
ของประชากรโลกในอนาคตอยา่งแน่นอน  

 
คําถาม นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอให้ทางบริษัทจดัให้มีการเย่ียมชมโรงงาน เพ่ือผู้ ถือหุ้นจะได้

รู้จกับริษัทมากขึน้ 
 
คําตอบ  นายกฤษดา ชวนะนนัท์ กรรมการผู้จดัการ แจ้งว่าโดยปกติบริษัทเปิดกว้างอยู่แล้ว จากวีดีทศัน์ จะเห็นได้ว่า

มีผู้ เข้าชมโรงงานจากหลากหลายชาติ รวมถึง การเข้าชมโรงไฟฟ้าด้วย เน่ืองจากบริษัทมีมาตรฐาน 
ค่อนข้างสงู บริษัทมีความยินดีเป็นอย่างย่ิงหากท่านจะเข้ามาเย่ียมชมโรงงานของบริษัท โดยในวนัข้างหน้า
เราจะพยายามจดัโปรแกรมนีข้ึน้ แต่ปัญหาคือการเดินทาง เน่ืองจากโรงงานของบริษัทนัน้ตัง้อยู่ท่ีจงัหวดั
ชมุพร ซึง่หากผู้ ถือหุ้นมีความสนใจจริงๆ ขอให้แจ้งมายงับริษัท บริษัทอาจจดัเป็นกลุม่ย่อย โดยนายกฤษดา 
ชวนะนนัท์ อาจเป็นผู้บรรยายด้วยตนเอง  

 
  เม่ือไมป่รากฏคําถามเพิ่มเติมจากผู้ ถือหุ้นแล้ว  จงึปิดประชมุ เวลา 15.30 น. 
 


